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26 ธันวาคม ๒๕61 )  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
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ณ  ห.องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 
................................... 

       ผู�มาประชุม      คน 
      

ลําดับท่ี    ช่ือ-สกุล  ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
๑ นางจินห?จุฑา สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต.  
๒ นายไพบูลย? สีดาว รองประธานสภา อบต.  
๓ นางยุพิน พวงพันธ? เลขานุการสภา อบต.  
๔ นายวิชัย วิรุณพันธ? สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี ๑  
๕ น.ส.รําไพ แสงคํา สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี ๒  
๖ นายก�านแก�ว ก�อนคํา สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี ๒  
๗ นายเสมือน สามัญ สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี ๓  
๘ นายสุวรรณ แววดี สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 4       
๙ นายสมศักด์ิ สุวรรณวงศ? สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี ๔  

๑๐ นางสวัสด์ิ อุEนเอิบ สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 5  
๑๑ นายบัวเรียน ผลไม� สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี ๕  
๑๒ นายปรีชา อุดมแก�ว สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี ๖  
๑๓ นายสมาน คําผาง สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี ๖  
๑๔ นายสมคิด ไชยชาญ สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี ๗  
๑๕ นายทองใสย? นาระธรรม สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี ๗  
๑๖ นายถาวร สิงห?สาย สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี ๘  
๑7 นายทองดาว บุญเต็ม สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี ๙  
๑8 นางถาวร บุญเต็ม สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี ๙  
๑๙ นางเปลี่ยน ปูPพะบุญ สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 10  
๒๐ นายคงศักด์ิ วงกันยา สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี ๑๐  

       ผู�ไมEมาประชุม      คน 
 

 ผู�เข�ารEวมประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
    ๑ นายพูนศักด์ิ  สีมารัตน? ปลัด อบต. ปฏิบัติหน�าท่ี นายก  

อบต.พระเสาร? 
 

    ๒ นายพิทักษ?  โสระมรรค รองปลัด อบต.พระเสาร?  
    ๓ นายสมาน  สีตะโกเพชร ผู�อํานวยการกองชEาง  
    ๔ นางจามลี  กาศรี หัวหน�าสํานักงานปลัด อบต.  
    ๕ นายอรรถพล  อุปมา นักวิเคราะห?นโยบายและแผน  



เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
 
ประธานสภาฯ        - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEา เม่ือท่ีประชุมพร�อมดิฉันขอเปWดการประชุมสมัย

สามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/๒๕62 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEา มีหนังสือสั่งการเรื่องแนวทางการป�องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน ซ่ึงดิฉันจะให�ผู�บริหารได�ชี้แจงให�ทราบตEอไปคEะ 
นายก อบต. - นายพูนศักด์ิ  สีมารัตน? ปลัด อบต. ปฏิบัติหน�าท่ี นายก อบต.พระเสาร? กลEาววEาตาม

หนังสือท่ี ยส 0518/ว 146 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ? 2562 เรื่อง แนวทางป�องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ด�วยศูนย?อํานวยการปลอดภัยทางถนน ได�แจ�งวEารัฐมนตรีชEวยวEา
การกระทรวงมหาดไทย(นายสุธี  มากบุญ) ประธานในพิธีปWดการรณรงค?ป�องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชEวงเทศกาลป;ใหมE พ.ศ.2562 ได�มอบนโยบายในการป�องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2562 เพ่ือให�หนEวยงานท่ีเก่ียวข�องเป[นแนวทาง
ในการดําเนินการ เพ่ือการป�องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีอําเภอมหาชนะชัย 
เป[นไปด�วยความเรียบร�อยจึงขอให�ทEานดําเนินการดังนี้ 
1. ในการประชุมสภาองค?กรปกครองสEวนท�องถ่ิน ให�บรรจุเรื่องการป�องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนเป[นวาระหนึ่งในการประชุมทุกครั้ง  
2. ให�องค?กรปกครองสEวนท�องถ่ินทุกแหEง ดําเนินการสร�างความเข�มแข็งของสังคมระดับ
ชุมชน โดยนําแนวทาง “ประชารัฐ” มาใช�เป[นกลไกลในการควบคุมป>จจัยเสี่ยง อาทิ การ
ใช�สถาบันครอบครัวเฝ�าระวังตักเตือนบุคคลในครอบครัว และการรณรงค?ประชาสัมพันธ?
ในรูปแบบ “เคาะประตูบ�าน” เพ่ือลดผู�มีพฤติกรรมเสี่ยงในพ้ืนท่ี 
3. ในพ้ืนท่ีท่ีมีการกEอสร�างถนนให�พิจารณากําหนดมาตรการ และแนวทางในการป�องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีกEอสร�างให�มีความปลอดภัย 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEา เรื่องตEอไปเก่ียวกับแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยก

กEอนท้ิง” ในสEวนของรายละเอียดดิฉันจะให�ทางผู�บริหารได�ชี้แจงตEอไปคEะ 
นายก อบต. - นายพูนศักด์ิ สีมารัตน? กลEาววEา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดEวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.5/ 

ว 7261 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได�แจ�งซักซ�อมแนว
ทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกกEอนท้ิง” เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการ
ขยะมูลฝอย ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการตาม
แผนดังกลEาวระหวEางวันท่ี 9 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 9 มีนาคม 2562 เพ่ือให�จังหวัด       
ใช�แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกกEอนท้ิง” ไปขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
พ้ืนท่ี ซ่ึงทางองค?การบริหารสEวนตําบลพระเสาร?ได�มีกําหนดการท่ีจะรณรงค?ในพ้ืนท่ีตําบล
พระเสาร? ในวันพรุEงนี้  คือวันท่ี 26 กุมภาพันธ? 2562 เวลา 09.00 น. โดยมี
กลุEมเป�าหมายท่ีเข�ารEวมกิจกรรม คือ อสม.ในพ้ืนท่ี นักเรียนระดับประถมศึกษาป;ท่ี 4-6 
และระดับมัธยมศึกษาป;ท่ี 1-3 โรงเรียนบ�านพระเสาร?(สามัคคีวิทยาคม) สมาชิกสภา 
อบต. ผู�ใหญEบ�านทุกหมูEบ�าน พนักงานเจ�าหน�าท่ี อบต. โดยครั้งนี้จะเดินรณรงค?จาก        



หน�าท่ีทําการองค?การบริหารสEวนตําบลพระเสาร? ไปจนถึงวัดพระธาตุบุญตา และจะ
รEวมกันทําความสะอาด(วัดประชารัฐ) เป[นเสร็จสิ้นกิจกรรมครั้งนี้ ซ่ึงตลอดระยะทางจะมี
รถเครื่องเสียงประชาสัมพันธ?ตลอดเส�นทาง ผมจึงอยากขอความรEวมมือจากทุกทEานรEวม
กิจกรรมครั้งนี้โดยพร�อมเพรียงกัน 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEา เนื่องด�วยทางจังหวัดยโสธร ได�ขอความรEวมมือ

สนับสนุนบัตรกาชาดจังหวัดยโสธร โดยมีการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจําป; 
2562 ครบรอบ 47 ป; ระหวEางวันท่ี 1-7 มีนาคม 2562 รายได�เพ่ือชEวยเหลือกิจการ
สาธารณประโยชน?และสาธารณกุศลของเหลEากาชาดจังหวัดยโสธร โดยทาง อบต.     
พระเสาร?ได�บัตรมา จํานวน 100 ใบ ในสEวนของสมาชิกสภา อบต. ดิฉันอยากให�ให�ชEวย
คนละ 2 ใบ สEวนท่ีเหลือมอบให�พนักงาน เจ�าหน�าท่ี ครูผู�ดูแลเด็ก อบต.พระเสาร? ตEอไป 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล.ว (สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 26 

ธันวาคม ๒๕61) 
ประธานสภาฯ  - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEารายละเอียดดิฉันจะมอบหมายให�ทางเลขานุการ 

สภาฯ อEานรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�วให�ท่ีประชุมฟ>ง เม่ืออEานจบลงได�ถามท่ีประชุมวEา
รายงานการประชุมครั้งท่ีแล�วได�มีการเปลี่ยนแปลงเป[นอยEางอ่ืนหรือไมE ถ�าไมEมีขอมติ
รับรองจากท่ีประชุม ด�วยการยกมือ 

ท่ีประชุม - มีมติรับรอง 18 เสียงเป[นเอกฉันท? 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEา เรื่องแรกเป[นการรายงานผลการติดตามโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. ประจําป;งบประมาณ 2562 ลําดับตEอไปจะมอบให�
นักวิเคราะห?นโยบายและแผนได�สรุปรายงานตามโครงการให�ท่ีประชุมทราบตEอไป ขอเชิญคEะ 

ท่ีประชุม - นายอรรถพล อุปมา นักวิเคราะห?นโยบายและแผนชํานาญการ กลEาววEา ตามท่ีองค?การ
บริหารสEวนตําบลพระเสาร? ได�อนุมัติงบประมาณในข�อบัญญัติงบประมาณรายป; 2562 
จํานวน 250,000 บาท และใช�งบประมาณในโครงการ จํานวน 249,970 บาท 
ดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. ระหวEางวันท่ี 16-19 
มกราคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร? พลังงานและสิ่งแวดล�อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล�าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง/ ศูนย?บริการพัฒนาปลวกแดงตามแนว
พระราชดําริ จังหวัดระยอง/ วิสาหกิจชุมชนทEองเท่ียวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน จังหวัด
จันทบุรี /ศูนย?เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงลุงฉลวย จังหวัดจันทบุรีซ่ึงมีผู�เข�ารEวมโครงการ 
จํานวน 55 คน จึงขอรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ตามเอกสารท่ีแจกให�ท่ีประชุม
ได�ทราบ ดังนี้ 

 - แบบติดตามและประเมินผลตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. 
ประจําป;งบประมาณ 2562 องค?การบริหารสEวนตําบลพระเสาร?  อําเภอมหาชนะชัย  
จังหวัดยโสธร จํานวน 55 ชุด สรุปผลได�ดังนี้ 



ส�วนท่ี 1 ข.อมูลท่ัวไป 
     จากตารางท่ี 1 พบวEา ผู�ตอบแบบสอบถามสEวนใหญE เป[นเพศชาย  มีจํานวน 30 คน  
คิดเป[นร�อยละ 54.50 และเพศหญิง จํานวน 25  คน  คิดเป[นร�อยละ 45.50 
     จากตารางท่ี  2  พบวEา ผู�ตอบแบบสอบถามสEวนใหญEมีอายุอยูEในชEวง 41 – 60 ป;  
มีจํานวน 37 คน  คิดเป[นร�อยละ 67.30 รองลงมาคือ ชEวงอายุ  21 - 40 ป;  มีจํานวน 
17 คน  คิดเป[นร�อยละ 30.90  ตามลําดับ 
ส�วนท่ี 2 ด.านการบริการของเจ.าหน.าท่ี 
     จากตารางท่ี 3 พบวEา ผู�ตอบแบบสอบถามสEวนใหญEมีความพึงพอใจในด�านการบรกิารของ
เจ�าหน�าท่ีในทุกด�าน อยูEในระดับดี (X = 4.43)  โดยด�านท่ีมีคEาเฉลี่ยสูงสุดคือ วิทยากรเป[นผู�
มีความรู�ความสามารถตรงกับหัวข�อท่ีทําการอบรม อยูEในระดับดีมาก (X = 4.54) รองลงมา
คือเจ�าหน�าท่ีมีความกระตือรือร�น เอาใจใสEและเต็มใจในการให�บริการ อยูEในระดับดี     
(X = 4.49) ตามลําดับ 

ส�วนท่ี 3 ด.านกระบวนการ/ข้ันตอนการบริการ 
     จากตารางท่ี  4  พบวEา ผู�ตอบแบบสอบถามสEวนใหญE มีความพึงพอใจตEอกระบวนการ/
ข้ันตอนการบริการ ในทุกด�าน อยูEในระดับดีมาก(X = 4.51) โดยด�านท่ีมีคEาเฉลี่ยสูงสุดคือ
การให�บริการของรถทัวร?เชEนคนขับสภาพรถ เป[นต�น อยูEในระดับดีมาก (X = 4.60) 
รองลงมาคือการให�บริการเป[นไปด�วยความเสมอภาคเทEาเทียมกัน อยูE ในระดับดี         
(X = 4.50)  ตามลําดับ 

ส�วนท่ี 4 ด.านส่ิงอํานวยความสะดวก 

     จากตารางท่ี  5  พบวEา ผู�ตอบแบบสอบถามสEวนใหญE มีความพึงพอใจตEอด�านสิ่งอํานวย
ความสะดวกในทุกด�าน อยูEในระดับดี (X = 4.45) โดยด�านท่ีมีคEาเฉลี่ยสูงสุดคือความ
สะดวกสบายในการเดินทาง อยูEในระดับดี(X = 4.50) รองลงมาคือความสะอาดและความ
เป[นระเบียบเรียบร�อยของสถานท่ีพักและท่ีศึกษาดูงาน/ อาหารกลางวันและอาหารวEาง 
อยูEในระดับดี (X = 4.43)  ตามลําดับ 
ส�วนท่ี 5  ข.อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือส่ิงท่ีเห็นว�าควรมีการปรับปรุงการบริการ 
   1. อยากให�จัดทัศนศึกษาดูงานข้ึนทุกป;เพ่ือพัฒนาความรู�ของบุคลากร จํานวน 3 คน 
   2. อยากให�จัดศึกษาดูงานทางภาคเหนือ จํานวน 3 คน 
   3. อยากให�ผู�นําท�องถ่ินมีสEวนรEวมในการทัศนศึกษาดูงานทุกป; จํานวน 3 คน 
   4. ท่ีพักสะอาด อาหารรสชาติดี  จํานวน 2 คน 
   5. สถานท่ีศึกษาดูงานมีความเหมาะสมและนําไปปรับใช�ในพ้ืนท่ีได� จํานวน 2 คน 

 ผลการฝAกอบรม 
     บัดนี้ ได�ดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต. ประจําป;งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ระหวEางวันท่ี 16-19 มกราคม 2562 ณ ท่ีทําการองค?การบริหารสEวนตําบล
พระเสาร?  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร และศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร? 
พลังงานและสิ่งแวดล�อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ วิทยาเขต
ระยอง ตําบลหนองละลอก อําเภอบ�านคEาย จังหวัดระยอง  ศึกษาเรียนรู�ด�านการจัดการ
ขยะและของเสียแบบผสมผสาน, ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนทEองเท่ียวเชิงเกษตรแบบ
ผสมผสานตําบลเขาบายศรี  ตําบลเขาบายศรี อําเภอทEาใหมE จังหวัดจันทบุรี ด�านแหลEง



ทEองเท่ียวเชิงเกษตร  ด�านการดําเนินการในรูปวิสาหกิจชุมชน  วิธีการแปรรูปผลไม� การ
บริหารจัดการสวนผลไม� และศึกษาอุโมงค?เก็บน้ําใต�ดินภูมิป>ญญาพ้ืนบ�าน , ศึกษาดูงาน 
ณ กลุEมผลิตผักและผลไม�ให�มีคุณภาพและปลอดภัย ศูนย?เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงลุง
ฉลวย ตําบลรําพัน อําเภอทEาใหมE จังหวัดจันทบุรี ศึกษาเรียนรู�แปลงเกษตรผสมผสาน 
และการเรียนรู�วิถีเกษตรแบบยั่งยืน การผลิตพืชผัก ผลไม�ให�มีคุณภาพปลอดภัยจาก
สารพิษ การทําน้ําหมักชีวภาพและสารสกัดจากพืช ป�องกันกําจัดแมลงข้ึนใช�เองเพ่ือลด
ต�นทุนการผลิต ซ่ึงสามารถนําความรู� มาปรับใช�ให�เกิดประโยชน?ในพ้ืนท่ี เพ่ือนํามาพัฒนา
ชุมชน หมูEบ�าน ตลอดจนกลุEมอาชีพให�มีความเข�มแข็ง พ่ึงพาตนเองได� และลดป>ญหาขยะ 
สEงเสริมอาชีพให�กับเกษตรกรได�อยEางมีประสิทธิภาพ 
ข.อคิดเห็น 
     ๑. โครงการนี้มีประโยชน?มาก สามารถนําความรู�ท่ีได�จากการเข�าชมแหลEงเรียนรู�ใน 
แตEละสถานท่ีนําไปปรับใช�ในพ้ืนท่ีให�เกิดการพัฒนากับชุมชน การสEงเสริมอาชีพให�กับ
ประชาชนด�านการเรียนรู�วิถีเกษตรแบบยั่งยืน ท้ังยังทําให�เรียนรู�เก่ียวกับเทคนิคการปลูก
พืชชนิดตEางๆได�เป[นอยEางดี และด�านการบริหารจัดการขยะ สามารถนําสิ่งท่ีได�ศึกษา
เรียนรู�มาตEอยอดและประยุกต?ใช�ให�เกิดเป[นรูปธรรม สEงเสริมการคัดแยกและกําจัดขยะ
เพ่ือให�การบริหารจัดการขยะในพ้ืนท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
     ๒. วิทยากรมีความรู� ความชํานาญท้ังด�านประสบการณ?และทักษะในแตEละด�านได�
อยEางดียิ่ง ทําให�ผู�เข�าอบรมมีความรู�ความเข�าใจและสามารถบรรลุวัตถุประสงค?ในการ
ฝeกอบรมได�เป[นอยEางดี 
     ๓. เอกสารประกอบการฝeกอบรม สื่อท่ีใช�ในการบรรยาย ตลอดจนสถานดูงาน มีความ
เหมาะสมเป[นอยEางดี ท้ังได�เรียนรู�จากสถานท่ีจริง ซ่ึงทําให�เกิดความเข�าใจในบริบทแตEละ
ด�านท่ีไปศึกษาได�อยEางดี สามารถนําความรู�ท่ีได�มาปรับใช�และขยายผลสูEชุมชนให�เกิดเป[น
รูปธรรมในพ้ืนท่ีตEอไป 
     ๔. การจัดการฝeกอบรมทําได�เหมาะสม สถานท่ีจัดฝeกอบรมดี สถานท่ีกว�างขวาง      
มีความหลากหลายในสิ่งท่ีศึกษาดูงาน อุปกรณ?เครื่องมือท่ีศึกษาดูงานมีความทันสมัยถือ
เป[นการเรียนรู�กับนวัตกรรมใหมEๆ ท่ีพักสะอาด รEมรื่น ธรรมชาติสวยงาม และอาหาร
รสชาติดี เจ�าหน�าท่ีดูแลเอาใจใสEอยEางท่ัวถึง 
ข.อเสนอ 
     1. เห็นควรนําประโยชน?ท่ีได�จากโครงการฝeกอบรมท่ีได�ในครั้งนี้ ประกอบกับเอกสาร
ในการฝeกอบรม  มาใช�ให�เกิดประโยชน?กับประชาชนในพ้ืนท่ี และถEายทอดความรู�จาก
การศึกษาดูงานให�ประชาชนได�นําไปพัฒนา ปรับใช�ในพ้ืนท่ี เพ่ือให�เกิดทักษะและความ
เข�มแข็งของประชาชนในพ้ืนท่ีตEอไป 
     2. ในครั้งตEอไปควรพิจารณาจัดโครงการศึกษาดูงานทางภาคเหนือ โดยเน�นการดูงาน
ในด�านท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีและบริบทใกล�เคียงกัน สามารถนํามาปรับใช�ในพ้ืนท่ีของตําบลได� 
และเพ่ิมกลุEมเป�าหมายจากกลุEมตEางๆ ท้ังผู�นําชุมชน ผู�บริหารสถานศึกษา กลุEมอาชีพ 
เพ่ือให�เกิดการมีสEวนรEวมในการศึกษาดูงานของทุกป; ซ่ึงจะสEงผลให�เกิดการเรียนรู�สูEชุมชน
และนําไปใช�ประโยชน?ได�อยEางกว�างขวาง สEงผลให�เกิดการพัฒนาตําบลได�อยEางยั่งยืนตEอไป 

ท่ีประชุม - รับทราบ 



ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEา เรื่องท่ีสองการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี 
สEวนของรายละเอียดจะขอให�ทEานนายฯ ได�ชEวยชี้แจงให�สมาชิกสภาฯ รับทราบตEอไปคEะ 

นายก - นายพูนศักด์ิ  สีมารัตน? กลEาววEา ด�วยสํานักงานเกษตรอําเภอมหาชนะชัย ได�ประสาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ป;งบประมาณ 2562 โดยความเป[นมาของการจัดงานคลินิก
เกษตรฯ ซ่ึงเป[นโครงการท่ีสมเด็จพระเจ�าอยูEหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
เ ม่ือครั้ งทรงดํารงพระราชอิสริยยศเป[น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ รับโครงการไว�ในพระราชานุเคราะห? โดยมี
วัตถุประสงค?ของการจัดงาน คือ เพ่ือให�บริการแกEเกษตรกร เพ่ือแก�ไขป>ญหาด�านการผลิต
ท่ีรวดเร็ว ท่ัวถึง ครบถ�วนและสอดคล�องกับความต�องการของเกษตรกร ซ่ึงมีการบูรณา
การความรEวมมือกันระหวEางหนEวยงานวิชาการ หนEวยงานสEงเสริม และหนEวยงานท่ี
เก่ียวข�องรEวมพัฒนา แก�ไขป>ญหาให�เกษตรกรสามารถทําการผลิตได�อยEางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน ท้ังนี้ กิจกรรมภายในงานเน�น การให�บริการทางการเกษตรโดยบูรณาการ
ความรู�เทคโนโลยีการเกษตรด�านตEางๆ จากหนEวยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�บริการแกE
เกษตรกรไว� ณ จุดเดียว มีเครื่องมืออุปกรณ?ชEวยในการปฏิบัติงาน สามารถเคลื่อนท่ี
ให�บริการได�ถึงท่ี ผEานการเปWดให�บริการคลินิกตEางๆ ประกอบด�วย คลินิกสหกรณ? คลินิก
บัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกชลประทาน คลินิกยางพารา คลินิกปศุสัตว? คลินิกประมง 
คลินิกตรวจบัญชีสหกรณ? และคลินิกเสริมจากสEวนราชการในพ้ืนท่ี เชEน การเสริมสร�าง
ความรู� นิทรรศการตามความต�องการของเกษตรกร การจําหนEายสินค�าแปรรูปสินค�า
เกษตรจากกลุEมเกษตรกร กลุEมแมEบ�านเกษตรกร กลุEมวิสาหกิจชุมชน ตลอดจน
ภาคเอกชน โดยสํานักงานเกษตรอําเภอมหาชนะชัย พิจารณาแล�วเห็นวEาองค?กาบริหาร
สEวนตําบลพระเสาร? มีความพร�อมท้ังในด�านพ้ืนท่ีและบุคลากร ท่ีสามารถจัดกิจกรรมใน
ครั้งนี้ให�บรรลุวัตถุประสงค?ได�เป[นอยEางดี จึงขอความรEวมมือให�ชEวยเหลือเพ่ือดําเนินการ
ในกิจกรรมดังกลEาวข�างต�น ท้ังนี้จะนัดประชุมมายังผู�นําชุมชนทุกหมูEบ�านในพ้ืนท่ีตําบล
พระเสาร? ได�มีสEวนรEวมในโครงการดังกลEาว อีกท้ังการประชาสัมพันธ?ให�ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได�รับทราบและเข�ารEวมกิจกรรมตEอไป ท้ังนี้ประธานในพิธีเปWดโครงการได�รับเกียรติจาก
ทEานผู�วEาราชการจังหวัดยโสธร ผมจึงอยากขอความรEวมมือจากทุกทEานชEวยเหลือท้ังใน
ด�านสถานท่ีและเชิญมารEวมเป[นเกียรติในพิธีเปWดโครงการดังกลEาว ซ่ึงนEาจะเป[นชEวงปลาย
เดือนมีนาคม สEวนกําหนดการท่ีแนEนอนจะแจ�งให�ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEา เรื่องการรับมอบแหลEงน้ําการเกษตร บ�านปลาปegง 

หมูEท่ี 2 ขอให�ทEานผู�บริหารได�ชี้แจงรายละเอียดในลําดับตEอไปคEะ 
นายก อบต. - นายพูนศักด์ิ  สีมารัตน? กลEาววEา ตามท่ีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลจังหวัดอุบลราชธานีได�แจ�ง

เรื่องการสEงมอบแหลEงน้ําเพ่ือการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย? บ�านปลาปegง หมูEท่ี 2 ซ่ึงได�
ดําเนินการกEอสร�างเสร็จเรียบร�อยแล�วนั้น ทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาลจังหวัดอุบลราชธานี    
มีหนังสือแจ�งให�องค?การบริหารสEวนตําบลรับมอบ เพ่ือดําเนินการดูแลรักษาตEอไป ซ่ึงตาม
ระเบียบจะต�องผEานสภา อบต.พิจารณา เห็นชอบในการรับมอบ ผมจึงได�หารือกับกองชEางซ่ึง
ได�ข�อมูลเบ้ืองต�นวEายังไมEมีการแจ�งรายละเอียดตEางๆ ของแบบกEอสร�างระบบน้ําเพ่ือการเกษตร
วEามีครบถ�วนหรือไมEซ่ึงถ�าหากได�ข�อมูลครบถ�วนจึงจะทําการแจ�งทางสภาได�ทราบในครั้งตEอไป 



ท่ีประชุม - รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEา เรื่องเพ่ือพิจารณาในวันนี้เป[นการกําหนดสมัย

ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป; 2562 ซ่ึงการกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป; 
สามารถกําหนดได�ไมEน�อยกวEา 2 สมัย แตEไมEเกิน 4 สมัย โดยดิฉันจะให�เลขานุการเป[นคน
อEานระเบียบข�อกําหนดให�สมาชิกสภา อบต.ทุกทEานได�รับทราบคEะ 

เลขานุการสภาฯ - นางยุพิน  พวงพันธ? เลขานุการสภา อบต. กลEาววEา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวEา
ด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.2547 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2554 หมวด 2 การประชุม ข�อ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป; 
ระยะเวลาและวันเริ่มต�นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป;ของแตEละสมัยในป;นั้น วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจําป;ของป;ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําป;
สมัยแรกของป;ถัดไป ให�ประธานสภาท�องถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําป;สมัย
แรกของแตEละป; โดยให�นําความในข�อ ๑๑ มาใช�บังคับโดยอนุโลม “ข�อ 11 (3) สําหรับ
องค?การบริหารสEวนตําบล ให�สภาองค?การบริหารสEวนตําบลกําหนดวEาป;นั้นจะมีสมัย
ประชุมสามัญประจําป;ก่ีสมัย แตEละสมัยในป;นั้นจะเริ่มเม่ือใด แตEละสมัยในป;นั้นมีกําหนด
ก่ีวัน กับให�กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป;สมัยแรกของป;ถัดไปและมี
กําหนดก่ีวัน” 
    เม่ือสภาท�องถ่ินมีมติแล�วให�ประธานสภาท�องถ่ินทําเป[นประกาศของสภาท�องถ่ินพร�อม
ท้ังปWดประกาศไว�ในท่ีเปWดเผย ณ สํานักงานองค?กรปกครองสEวนท�องถ่ิน  
    ในกรณีท่ีไมEได�กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป;ไว� หรือไมEได�กําหนดวันเริ่มประชุม
สามัญประจําป;สมัยแรกในป;ถัดไปไว� หรือมีความจําเป[นต�องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุม
สามัญประจําป; หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป;ท่ีกําหนดไว�แล�ว ให�ประธานสภา
ท�องถ่ินนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําป;อ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได� 
    การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญไมEน�อยกวEา 2 สมัย และไมEเกิน 4 สมัย 
วิธีการกําหนดโดยสมาชิกสภา อบต. เสนอแบEงเป[น 2 ครั้ง ครั้งแรกเสนอจํานวนสมัย 
และครั้งหลังกําหนดวัน  

ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEาตามท่ีทEานเลขานุการสภา อบต. ได�ชี้แจงระเบียบ

ข�อกําหนดไปแล�วนั้น ดิฉันขอเชิญทEานสมาชิกสภา อบต.ได�พิจารณากําหนดสมัยประชุม
สมัยสามัญด�วยคEะ 

ท่ีประชุม - นายเสมือน  สามัญ สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 3 กลEาววEาผมขอเสนอกําหนดสมัยประชุม
สมัยสามัญ จํานวน 4 สมัย รวมท้ังสมัยแรกด�วยครับ 

ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEาตามท่ีทEานสมาชิกสภา อบต. หมูEท่ี 3 ได�เสนอ
มาแล�วนั้นมีทEานใดเสนออีกไหมคEะ 

ท่ีประชุม - ไมEมี 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEาถ�าไมEมีทEานใดเสนออีก ดิฉันขอมติรับรองจากท่ี

ประชุมด�วยการยกมือคEะ 



ท่ีประชุม - มีมติรับรอง 18 เสียงเป[นเอกฉันท? 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEามีมติท่ีประชุมเห็นชอบประชุมสมัยสามัญ จํานวน 4 

สมัย สําหรับการกําหนดวัน เวลา ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คEะ 
ท่ีประชุม - นายก�านแก�ว  ก�อนคํา สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 2 กลEาววEา ผมขอเสนอการประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ในระหวEางวันท่ี  10-24 เดือนมิถุนายน 2562 ครับ  
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEาตามท่ีทEานสมาชิกสภา อบต. หมูEท่ี 2 ได�เสนอ

มาแล�วนั้น มีสมาชิกทEานใดเสนอเป[นอยEางอ่ืนอีกหรือไมEคEะ 
ท่ีประชุม -ไมEมี 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEาถ�าไมEมีทEานใดเสนออีก ดิฉันขอมติรับรองจากท่ี

ประชุมด�วยการยกมือคEะ 
ท่ีประชุม - มีมติรับรอง 18 เสียงเป[นเอกฉันท? 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEา ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอสมัยสามัญ สมัยท่ี 

3 คEะ 
ท่ีประชุม - นายทองใสย? นาระธรรม สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 7 กลEาววEา ผมขอเสนอการประชุม

สภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ในระหวEางวันท่ี  16-30 เดือนสิงหาคม 2562 ครับ  
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEาตามท่ีทEานสมาชิกสภา อบต. หมูEท่ี 7 ได�เสนอ

มาแล�วนั้น มีสมาชิกทEานใดเสนอเป[นอยEางอ่ืนอีกหรือไมEคEะ 
ท่ีประชุม -ไมEมี 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEาถ�าไมEมีทEานใดเสนออีก ดิฉันขอมติรับรองจากท่ี

ประชุมด�วยการยกมือคEะ 
ท่ีประชุม - มีมติรับรอง 18 เสียงเป[นเอกฉันท? 
ท่ีประชุม - นายคงศักด์ิ  วงกันยา สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 10 กลEาววEา ผมขอเสนอการประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ในระหวEางวันท่ี  16-30 เดือนธันวาคม 2562 ครับ  
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEาตามท่ีทEานสมาชิกสภา อบต. หมูEท่ี 10 ได�เสนอ

มาแล�วนั้น มีสมาชิกทEานใดเสนอเป[นอยEางอ่ืนอีกหรือไมEคEะ 
ท่ีประชุม -ไมEมี 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEาถ�าไมEมีทEานใดเสนออีก ดิฉันขอมติรับรองจากท่ี

ประชุมด�วยการยกมือคEะ 
ท่ีประชุม - มีมติรับรอง 18 เสียงเป[นเอกฉันท? 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEาลําดับตEอไปเป[นการกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ

สมัยท่ี 1/2563 (สมัยแรก) ของป;ถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน ขอเชิญทEานสมาชิกสภา 
อบต.เสนอในท่ีประชุมได�คEะ 

ท่ีประชุม - นายสุวรรณ  แววดี สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 4 กลEาววEา ผมขอเสนอกําหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป;สมัยแรกของป;ถัดไป สมัยท่ี 1/2563 ในระหวEางวันท่ี 
24 กุมภาพันธ? - 9 มีนาคม 2563 ครับ 

ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEาตามท่ีทEานสมาชิกสภา อบต. หมูEท่ี 4 ได�เสนอ
มาแล�วนั้น มีสมาชิกทEานใดเสนอเป[นอยEางอ่ืนอีกหรือไมEคEะ 

ท่ีประชุม -ไมEมี 



ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEาถ�าไมEมีทEานใดเสนออีก ดิฉันขอมติรับรองจากท่ี
ประชุมด�วยการยกมือคEะ 

ท่ีประชุม - มีมติรับรอง 18 เสียงเป[นเอกฉันท? 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEา ตามท่ีทEานสมาชิกสภา อบต.ได�เสนอความคิดเห็น

เก่ียวกับสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําป; 2562 จํานวน 4 สมัย และกําหนดสมัยแรก
ของป;ถัดไป สรุปได�ดังนี้ 
สมัยประชุมสามัญ ประจําป; 2562 
สมัยสามัญสมัยท่ี 1/2562 ระหวEางวันท่ี 25 กุมภาพันธ?-11 มีนาคม 2562 
สมัยสามัญสมัยท่ี 2/2562 ระหวEางวันท่ี 10-24 มิถุนายน 2562 
สมัยสามัญสมัยท่ี 3/2562 ระหวEางวันท่ี 16-30 สิงหาคม 2562 
สมัยสามัญสมัยท่ี 4/2562 ระหวEางวันท่ี 16-30 ธันวาคม 2562 
สมัยประชุมสามัญ ประจําป; 2563 
สมัยสามัญสมัยท่ี 1/2563 ระหวEางวันท่ี 24 กุมภาพันธ?-9 มีนาคม 2563 
    เม่ือสภาท�องถ่ินมีมติแล�วให�ประธานสภาท�องถ่ินทําเป[นประกาศของสภาท�องถ่ินพร�อม
ท้ังปWดประกาศไว�ในท่ีเปWดเผย ณ สํานักงานองค?กรปกครองสEวนท�องถ่ิน ตEอไป 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEา มีสมาชิกสภา อบต.ทEานใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีก

หรือไมEคEะ 
ท่ีประชุม - ไมEมี 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEา ถ�าไมEมีเรื่องท่ีจะเสนออีกดิฉันจะไปในระเบียบ

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ ตEอไปคEะ 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEา เรื่องอ่ืนๆ ในวันนี้ ทางทEานสมาชิกสภา อบต.   

แตEละหมูEบ�านมีป>ญหาความเดือดร�อนของชุมชนทุกหมูEบ�านในเขตพ้ืนท่ีตําบลพระเสาร? 
แจ�งให�ผู�บริหารได�รับทราบและพิจารณาหาแนวทางแก�ไขป>ญหาความเดือดร�อนตEอไป 
ลําดับตEอไปดิฉันขอเชิญทEานสมาชิกแตEละหมูEบ�านได�ชี้แจงป>ญหาความเดือดร�อนและ
เหตุผลให�ทางผู�บริหารทราบตามลําดับคEะ 

ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEา มีทEานสมาชิกสภา อบต. 
ท่ีประชุม - นายวิชัย  วิรุณพันธ? สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 1 กลEาววEา ผมขอเสนอป>ญหาความ

เดือดร�อนของประชาชนหมูEท่ี 1 เนื่องจากเวลาหน�าฝน หรือมีฝนตกจะเกิดน้ําทEวมขัง
ถนน ทําให�การสัญจรไปมาลําบาก จึงมีความจําเป[นท่ีจะต�องดําเนินการกEอสร�าง        
รางระบายน้ํา ให�น้ําระบายได�สะดวกและเพ่ือแก�ไขป>ญหาน้ําทEวมขังดังกลEาว จํานวน 3 
จุด คือ 1.กEอสร�างรางระบายน้ําจากบ�านนางป>gง กุมภวา-บ�านนายอรุณ โมลา 2.กEอสร�าง 
รางระบายน้ําจากสวนนายสมปอง ผันผาย-บ�านนายหนูเตรียม สุขไสยา 3.กEอสร�างราง
ระบายน้ําตEอจากรางระบายน้ํา ป; 2560 ไปบ�านขาทราย จึงอยากให�ทางผู�บริหารพิจารณา
หาแนวทางแก�ไขป>ญหาให�กับชุมชนในพ้ืนท่ีด�วยครับ 



ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEาตามท่ีทEานสมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 1 ได�ชี้แจงถึง

ป>ญหาความเดือดร�อนของชุมชนดังกลEาว จึงอยากฝากให�ทEานนายก อบต.พิจารณา
ชEวยเหลือป>ญหาความเดือดร�อนให�กับชุมชนด�วยคEะ ลําดับถัดไปขอเชิญสมาชิกเสนอ
ป>ญหาตEอไปได�คEะ 

ท่ีประชุม - นางสาวรําไพ แสงคํา สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 2 กลEาววEา ดิฉันขอเสนอป>ญหาความ
เดือดร�อนของประชาชนหมูEท่ี 2 เนื่องจากถังน้ําเดิมชํารุด ไมEสามารถใช�งานได� และได�ขุด
เจาะน้ําบาดาลใช�แตEก็ไมEเพียงพอตEอความต�องการของประชาชนในการอุปโภค-บริโภค 
จึงมีความจําเป[นอยากให�ขุดเจาะบEอบาดาลและกEอสร�างหอถังประปาหมูEบ�านพร�อมถัง
กรองน้ํา และอีกป>ญหาคือเส�นทางท่ีใช�สัญจรไปมาและขนสEงสินค�าทางการเกษตรเป[น
หลุมเป[นบEอ เดินทางลําบากจึงอยากให�ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมูEท่ี 2 เส�นทางจาก
ท่ีนานางสุบรรจง  บึงไกร - หนองปลาปegง เพ่ือแก�ไขป>ญหาความเดือดร�อนให�กับ
ประชาชน ดิฉันจึงอยากให�ทางนายก อบต.พิจารณาแก�ไขป>ญหาให�กับชุมชนด�วยคEะ 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEาตามท่ีทEานสมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 2 ได�ชี้แจงถึง

ป>ญหาความเดือดร�อนในเรื่องขาดแคลนน้ําสEงผลให�มีน้ําอุปโภค-บริโภค ไมEเพียงพอ จึง
อยากฝากให�ทEานนายก อบต.พิจารณาชEวยเหลือป>ญหาความเดือดร�อนให�กับชุมชน   
ด�วยคEะ ลําดับถัดไปขอเชิญสมาชิกเสนอป>ญหาตEอไปได�คEะ 

ท่ีประชุม - นายเสมือน  สามัญ สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 3 กลEาววEาผมอยากเสนอป>ญหาความ
เดือดร�อนของประชาชน โดยกEอสร�างถนน คสล. หมูEท่ี 3 จากเส�นบ�านนายสายทอง   
ไกรวิเศษ – นานางบุญเรียน วงษ?กันยา และเส�นข�างโรงเรียนบ�านโนนยาง เหตุผล เดิม
บริเวณดังกลEาวเป[นถนนดิน เป[นหลุมเป[นบEอ ทําให�การสัญจรไปมาไมEสะดวก อีกท้ังหน�า
ฝนทําให�เกิดน้ําทEวมขัง จึงจําเป[นท่ีต�องกEอสร�างเป[นถนน คสล. เพ่ือแก�ไขป>ญหาให�กับ
ประชาชนได�มีเส�นทางใช�สัญจรอยEางสะดวก อีกเส�นทางเป[นการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุก หมูEท่ี 3 เส�นทางจากโค�งนานางพ่ัว แสงภักดี - โนนทราย และปรับปรุงถนนดินลง
หินคลุก หมูEท่ี 3 เส�นทางจากนานายสมพงษ?  พีระภาค-นานายนาค ศรีบุญเรือง เหตุผล 
เส�นทางดังกลEาวเป[นหลุมเป[นบEอ ประชาชนใช�ในการขนสEงผลผลิตทางการเกษตรสEงผลให�
เกิดความไมEสะดวก การสัญจรไปมาลําบาก จึงมีความจําเป[นท่ีจะปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุก เพ่ือให�ประชาชนได�มีเส�นทางในการสัญจรไปมาได�สะดวกข้ึน และสุดท�ายเป[นการ
กEอสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปWด คสล. หมูEท่ี 3 จากสี่แยก นางสาวอ�อยใจ โสรมรรค-
แยก นางบุญเรียน  วงษ?กันยา เนื่องจากถนนเส�นทางนี้เวลาหน�าฝน หรือมีฝนตกจะเกิด
น้ําทEวมขังถนน ทําให�การสัญจรไปมาลําบาก จึงมีความจําเป[นท่ีจะต�องดําเนินการ
กEอสร�างรางระบายน้ํา ให�น้ําระบายได�สะดวกและเพ่ือแก�ไขป>ญหาน้ําทEวมขังดังกลEาว ผม
จึงอยากฝากป>ญหาเหลEานี้ผEานทEานประธานสภาฯ ไปถึงคณะผู�บริหารเพ่ือชEวยแก�ไข
ป>ญหาความเดือดร�อนของชุมชนตEอไป 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
 
 



ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEาตามท่ีทEานสมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 3 ได�ชี้แจงถึง
ป>ญหาความเดือดร�อนในเรื่องถนนในการสัญจรไปมา และเพ่ือขนสEงพืชผลทางการเกษตร 
อีกท้ังป>ญหาน้ําทEวมขังในชุมชน ดิฉันจึงอยากฝากให�ทEานนายก อบต.พิจารณาชEวยเหลือ
ป>ญหาความเดือดร�อนให�กับชุมชนตEอไป ลําดับถัดไปขอเชิญสมาชิกเสนอป>ญหาตEอไปได�คEะ 

ท่ีประชุม - นายสุวรรณ  แววดี สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 4 กลEาววEาผมอยากเสนอป>ญหาความ
เดือดร�อนของประชาชน โดยอยากให�กEอสร�างถนน คสล. หมูEท่ี 4 เส�นเข�าดอนปูPตา และ
กEอสร�างถนน คสล. หมูEท่ี 4 เส�นรอบหมูEบ�านทางทิศเหนือ เนื่องจากบริบทของพ้ืนท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกลEาวเป[นถนนดิน เป[นหลุมเป[นบEอ ทําให�การสัญจรไปมา  
ไมEสะดวก อีกท้ังหน�าฝนทําให�เกิดน้ําทEวมขัง จึงจําเป[นท่ีต�องกEอสร�างเป[นถนน คสล. เพ่ือ
แก�ไขป>ญหาให�กับประชาชนได�มีเส�นทางใช�สัญจรอยEางสะดวก และกEอสร�างรางระบายน้ํา
พร�อมฝาปWด คสล. หมูEท่ี 4 เส�นกลางหมูEบ�าน จากบ�านผู�ใหญEเปลี่ยน สุวรรณวงศ? ไปทาง
ทิศเหนือ เนื่องจากถนนเส�นทางนี้เวลาหน�าฝน หรือมีฝนตกจะเกิดน้ําทEวมขังถนน ทําให�
การสัญจรไปมาลําบาก จึงมีความจําเป[นท่ีจะต�องดําเนินการกEอสร�างรางระบายน้ํา       
ให�น้ําระบายได�สะดวกและเพ่ือแก�ไขป>ญหาน้ําทEวมขังดังกลEาว เพ่ือเป[นการแก�ไขป>ญหา
ดังกลEาวผมจึงอยากฝากให�ทEานชEวยพิจารณาดําเนินการตEอไปด�วยครับ 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEาตามท่ีทEานสมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 4 ได�ชี้แจงถึงป>ญหา

ความเดือดร�อนในเรื่องถนนในการสัญจรไปมา และเพ่ือขนสEงพืชผลทางการเกษตร อีกท้ัง
ป>ญหาน้ําทEวมขังในชุมชน ดิฉันจึงอยากฝากให�ทEานนายก อบต.พิจารณาชEวยเหลือป>ญหา
ความเดือดร�อนให�กับชุมชนตEอไป ลําดับถัดไปขอเชิญสมาชิกทEานตEอไปเสนอป>ญหาคEะ 

ท่ีประชุม - นายบัวเรียน  ผลไม� สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 5 กลEาววEาผมอยากเสนอป>ญหาความ
เดือดร�อนของประชาชนในการใช�ถนนสัญจรไปมา และขนสEงสินค�าทางการเกษตร 
เส�นทางจากท่ีนานายธวัชร  จันสุพรม – ถนนเชื่อมบ�านหนองตุ อยากให�กEอสร�างถนน 
คสล. เพ่ือแก�ไขป>ญหาให�กับประชาชนได�มีเส�นทางใช�สัญจรอยEางสะดวก เพราะเส�นทาง
ดังกลEาวมีรถใช�สัญจรไปมาตลอด จึงทําให�ถนนเป[นหลุมเป[นบEอ ยิ่งชEวงหน�าฝนยิ่งทําให�ผู�
ท่ีใช�เส�นทางเดินทางลําบากและอาจเป[นอันตรายตEอชีวิตและทรัพย?สินได� ผมจึงอยากฝาก
ให�ทEานนายก พิจารณาชEวยเหลือด�วยครับ 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEาตามท่ีทEานสมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 5 ได�ชี้แจงถึงป>ญหา

ความเดือดร�อนในเรื่องถนนในการสัญจรไปมา และเพ่ือขนสEงพืชผลทางการเกษตร ถนนเส�น
ดังกลEาวเป[นหลุมเป[นบEอ ดิฉันจึงอยากให�ทEานนายก อบต.พิจารณาชEวยเหลือป>ญหาความ
เดือดร�อนให�กับชุมชนตEอไป ลําดับถัดไปขอเชิญสมาชิกทEานตEอไปเสนอป>ญหาคEะ 

ท่ีประชุม - นายปรีชา  อุดมแก�ว สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 6 กลEาววEาผมอยากเสนอป>ญหาความ
เดือดร�อนของประชาชนเก่ียวกับถนน ซ่ึงเป[นป>ญหามาตลอดเวลาหน�าฝนน้ําจะทEวมขัง 
เพราะบริเวณนั้นเป[นพ้ืนท่ีตํ่า อีกท้ังมีบางเส�นทางเป[นหลุมเป[นบEอทําให�การสัญจรไปมา
ไมEสะดวก และอาจเกิดอันตรายได� รวม 3 เส�นทาง จึงอยากให�ดําเนินการกEอสร�างถนน 
คสล. หมูEท่ี 6 สี่แยกบ�านนายสวาท สิงห?สําราญ ,กEอสร�างถนน คสล. หมูEท่ี 6 จากสวน
นายใข ไปทางทิศตะวันตก และกEอสร�างถนน คสล. หมูEท่ี 6 เส�นจากถนนลาดยาง ไปทาง



หนองมEวง และปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมูE ท่ี  6 เส�นทางจากแยกนายสวาท           
สิงห?สําราญ-แยกนายไชย วงษ?กันยา เพ่ือแก�ไขป>ญหาความเดือดร�อนให�กับประชาชนตEอไป 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEาตามท่ีทEานสมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 6 ได�ชี้แจงถึง

ป>ญหาความเดือดร�อนในเรื่องถนนในการสัญจรไปมาเป[นหลุมเป[นบEอ และมีน้ําทEวมขัง 
ถนนเส�นดังกลEาว ดิฉันจึงอยากให�ทEานนายก อบต.พิจารณาชEวยเหลือป>ญหาความ
เดือดร�อนให�กับชุมชนตEอไป ลําดับถัดไปขอเชิญสมาชิกทEานตEอไปเสนอป>ญหาคEะ 

ท่ีประชุม - นายสมคิด  ไชยชาญ  สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 7 กลEาววEาผมอยากเสนอป>ญหาความ
เดือดร�อนของประชาชนเก่ียวกับถนนในหมูEบ�านท่ีเป[นหลุมเป[นบEอ และมีน้ําทEวมขัง ทําให�
ประชาชนท่ีใช�เส�นทางสัญจรไปมาลําบาก จึงอยากให�กEอสร�างถนน คสล. เพ่ือแก�ไขป>ญหา
ดังกลEาว จํานวน 2 สาย ดังนี้ สายท่ี 1 กEอสร�างถนน คสล. หมูEท่ี 7 จากจุดกEอสร�างเดิม
ทางทิศใต�หมูEบ�าน - บ�านนายบํารุง จริยมา สายท่ี 2 กEอสร�างถนน คสล. หมูEท่ี 7 จากจุด
กEอสร�างเดิมทางทิศใต�หมูEบ�าน - บ�านนางบัวลอย นาหEอม จึงอยากให�ทEานนายก พิจารณา
ชEวยเหลือแก�ป>ญหากับประชาชนในหมูEบ�านด�วยครับ 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEาตามท่ีทEานสมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 7 ได�ชี้แจงถึง

ป>ญหาความเดือดร�อนในเรื่องถนนในการสัญจรไปมาเป[นหลุมเป[นบEอ และมีน้ําทEวมขัง 
ถนนเส�นดังกลEาว ดิฉันจึงอยากให�ทEานนายก อบต.พิจารณาชEวยเหลือป>ญหาความ
เดือดร�อนให�กับชุมชนตEอไป ลําดับถัดไปขอเชิญสมาชิกทEานตEอไปเสนอป>ญหาคEะ 

ท่ีประชุม - นายถาวร  สิงห?สาย  สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 8 กลEาววEาป>ญหาความเดือดร�อนของหมูEบ�าน
สEวนใหญEถนนจะเป[นหลุมเป[นบEอ เดินทางไมEสะดวก จึงอยากให�แก�ไขป>ญหา โดยกEอสร�างถนน 
คสล. หมูEท่ี 8 จากจุดกEอสร�างเดิม-ทางเข�าวัดปPาหนองบัวแดง และปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 
หมูEท่ี 8 เส�นทางหนองเรือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปสามแยกบ�านโนนง้ิวไปดอน       
สะคราม เพ่ือให�ประชาชนจะได�ใช�ขนสEงพืชผลทางการเกษตร และอยากเสนอให�กEอสร�าง    
รางระบายน้ําพร�อมฝาปWด คสล. หมูEท่ี 8 ชEวงบ�านนางวารี ปูPพระบุญ-สามแยกบ�านนายสุทธิชัย  
ศรีสงEา เพ่ือแก�ไขป>ญหาน้ําทEวมขังให�กับประชาชนตEอไป  

ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEาตามท่ีทEานสมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 8 ได�ชี้แจงถึง

ป>ญหาความเดือดร�อนในเรื่องถนนในการสัญจรไปมาเป[นหลุมเป[นบEอ และมีน้ําทEวมขัง 
ถนนในหมูEบ�าน ดิฉันจึงอยากให�ทEานนายก อบต.พิจารณาชEวยเหลือป>ญหาความ
เดือดร�อนให�กับชุมชนตEอไป ลําดับถัดไปขอเชิญสมาชิกทEานตEอไปเสนอป>ญหาคEะ 

ท่ีประชุม - นางถาวร  บุญเต็ม  สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 9 กลEาววEาป>ญหาความเดือดร�อนของ
หมูEบ�าน สEวนมากจะเก่ียวกับถนนท่ีใช�สัญจรไปมา ซ่ึงจะเป[นหลุมเป[นบEอ การเดินทางไมE
สะดวก ดิฉันจึงอยากขอเสนอให�แก�ไขป>ญหา จํานวน 3 เส�นทาง ดังนี้ 1. กEอสร�างถนน 
คสล. หมูEท่ี 9 เส�นหน�าโรงเรียนบ�านหัวดง ไปทางทิศตะวันออก 2. กEอสร�างถนน คสล. 
หมูEท่ี 9 เส�นทางจาก รพ.สต. ไปบ�านปลาปegง  3. กEอสร�างถนน คสล. หมูEท่ี 9 เส�นจาก
ถนนลาดยาง ไปทางหนองมEวง ดิฉันจึงอยากแจ�งผEานไปยังผู�บริหารในการพิจารณา
ชEวยเหลือ ให�ประชาชนได�รับความสะดวกในการใช�ถนนสัญจรตEอไป 



ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEาตามท่ีทEานสมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 9 ได�ชี้แจงถึง

ป>ญหาความเดือดร�อนในเรื่องถนนในการสัญจรไปมาเป[นหลุมเป[นบEอ ดิฉันจึงอยากให�
ทEานนายก อบต.พิจารณาชEวยเหลือป>ญหาความเดือดร�อนให�กับชุมชนตEอไป ลําดับถัดไป
ขอเชิญสมาชิกทEานสุดท�ายเสนอป>ญหาของชุมชนคEะ 

ท่ีประชุม - นางเปลี่ยน ปูPพะบุญ  สมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 10 กลEาววEาเนื่องจากบริบทของพ้ืนท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง เดิมบริเวณดังกลEาวเป[นถนนดิน เป[นหลุมเป[นบEอ ทําให�การสัญจรไปมา
ไมEสะดวก จึงจําเป[นท่ีต�องกEอสร�างเป[นถนน คสล. เพ่ือแก�ไขป>ญหาให�กับประชาชนได�มี
เส�นทางใช�สัญจรอยEางสะดวก จึงอยากเสนอให�กEอสร�างถนน คสล. หมูEท่ี 10 เส�นจาก
ดอนพยอม ไปวัดทุEงโพธิ์ทอง และกEอสร�างถนน คสล. หมูEท่ี 10 เส�นทางจากนาพEอจันทา 
ประสานทอง – นานายจรัญ บุญจันทร? และการแก�ไขป>ญหาน้ําทEวมขังในพ้ืนท่ีโดยการ
สร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปWด คสล. หมูEท่ี 10 ชEวงแยกแมEสุพิษ สารอาสิงห?-บ�านแมE    
บุญซ�อน มูลลิสาร จึงอยากให�ทEานนายก อบต.ได�พิจารณาชEวยเหลือด�วยครับ 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEาตามท่ีทEานสมาชิกสภา อบต.หมูEท่ี 10 ซ่ึงเป[น

หมูEบ�านสุดท�ายท่ีได�ชี้แจงถึงป>ญหาความเดือดร�อนในเรื่องถนนในการสัญจรไปมาเป[นหลุม
เป[นบEอ และป>ญหาน้ําทEวมขังถนนภายในหมูEบ�าน ดิฉันจึงอยากให�ทEานนายก อบต.
พิจารณาชEวยเหลือป>ญหาความเดือดร�อนให�กับชุมชนตEอไป และในโอกาสนี้ดิฉันขอให�
ทEานนายก อบต.ได�พิจารณาชี้แจงแนวทางการชEวยเหลือป>ญหาของชุมชนตEอไปคEะ 

นายก - นายพูนศักด์ิ  สีมารัตน? กลEาววEา ตามท่ีทEานสมาชิกสภา อบต.ทุกหมูEบ�านได�เสนอป>ญหา
ความเดือดร�อนของแตEละหมูEบ�านมานั้น ผมได�รับฟ>งและเข�าใจถึงป>ญหาของชุมชน การท่ี
จะชEวยเหลือนั้นจะต�องอาศัยงบประมาณ ซ่ึงถ�ามีความจําเป[นและทาง อบต.มีเงินสะสม
อยูEจํานวนหนึ่งนEาจะเพียงพอในการแก�ไขป>ญหาของประชาชนได� และจะต�องใช�จEายเงิน
สะสม ท้ังนี้การดําเนินการโครงการตEางๆนั้น จะต�องมีในแผนพัฒนาท�องถ่ินซ่ึงถ�าไมEมีใน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน จะต�องมีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาพัฒนาท�องถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวEาด�วยการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข�อ 22 เพ่ือประโยชน?ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท�องถ่ินให�องค?กรปกครองสEวนท�องถ่ินดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินจัดทํารEางแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ี
เพ่ิมเติมพร�อมเหตุผลและความจําเป[นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณารEางแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ี
เพ่ิมเติม สําหรับองค?การบริหารสEวนตําบลให�สEงรEางแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมให�สภา
องค?การบริหารสEวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหEงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค?การบริหารสEวนตําบล พ.ศ. 2537 ด�วย 
    เม่ือแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมได�รับความเห็นชอบแล�ว ให�สEงแผนพัฒนาท�องถ่ิน
ดังกลEาว ให�ผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช� พร�อมท้ังปWดประกาศให�ประชาชนทราบโดย
เปWดเผยไมEน�อยกวEาสามสิบวันนับแตEวันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช� 
 



    ดังนั้นในการชEวยเหลือป>ญหาความเดือดร�อนของประชาชน ผมอยากให�ทางสมาชิก
สภา อบต.เข�าใจในเรื่องระยะเวลาดําเนินการ เพราะต�องมีกระบวนการตEางๆ และอยาก
ให�ชEวยประชาสัมพันธ?ให�ประชาชนได�รับทราบถึงแนวทางการแก�ไขป>ญหาความเดือดร�อน
ในพ้ืนท่ีด�วย ในชEวงต�นเดือนมีนาคม ผมก็จะให�ทางชEางออกดําเนินการสํารวจและจัด
ประชุมให�แล�วเสร็จตามระเบียบ เพ่ือให�สภา อบต.ได�พิจารณาชEวยเหลือประชาชนตEอไป 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEาตามท่ีทEานนายก อบต.ได�กลEาวมามีสมาชิกทEานใดมี

ข�อสงสัยหรืออยากสอบถามเก่ียวกับการแก�ไขป>ญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมอีก
ไหมคEะ ถ�ามีขอให�มือยกมือข้ึนด�วยคEะ 

ท่ีประชุม - ไมEมี 
ประธานสภาฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEา ในนามสภา อบต.พระเสาร? ต�องขอขอบพระคุณ

ทEานนายก อบต.เป[นอยEางสูง ท่ีจะดําเนินการชEวยเหลือป>ญหาความเดือดร�อนให�กับพ่ีน�อง
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลพระเสาร?ในครั้งนี้ ขอบคุณอีกครั้งคEะ 

ประธานสภา ฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร  ได�ถามท่ีประชุมวEามีสมาชิกทEานใดท่ีจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ
อีกหรือไมE ถ�ามีขอให�มือยกมือข้ึนด�วยคEะ 

ท่ีประชุม - ไมEมี 
ประธานสภา ฯ - นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร กลEาววEา วันนี้เราก็ได�ประชุมกันมาเป[นเวลานานพอสมควร 

ดิฉันในฐานะประธานสภาฯ ต�องขอขอบคุณทEานพูนศักด์ิ  สีมารัตน? ปลัด อบต.ปฏิบัติหน�าท่ี
นายก อบต. พนักงานเจ�าหน�าท่ีทุกฝPาย ตลอดจนทEานสมาชิกสภา อบต.ทุกทEานท่ีให�ความ
รEวมมือเข�ารEวมประชุมในครั้งนี้ ดิฉันขอนัดประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 อีกครั้ง     
ในวันท่ี 8 มีนาคม ๒๕62 ดิฉันขอเลิกประชุม ขอบคุณคEะ 

เลิกประชุมเวลา ๑6.1๐ น. 
 

       ลงชื่อ.................................................. ผู�บันทึกรายงานการประชุม  
         ( นางยุพิน  พวงพันธ? ) 
      เลขานุการสภา อบต.พระเสาร? 
คณะกรรมการสามัญประจําสภาได�ตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป; ๒562   
แล�วเม่ือวันท่ี 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒562  
 

ลงชื่อ..................................................  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
       ( นายสุวรรณ  แววดี ) 
 

ลงชื่อ..................................................  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
       ( นายถาวร  สิงห?สาย ) 
 

ลงชื่อ..................................................  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
      ( นายทองใสย?  นาระธรรม ) 
     

       ลงชื่อ...................................................  ผู�รับรองรายงานการประชุม   
    ( นางจินห?จุฑา  สีตะโกเพชร ) 
              ประธานสภา อบต.พระเสาร? 


